



Bản tin
Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1
1. Chủ tịch TP. Đà Nẵng: Sáp nhập phường không gây phiền hà cho người dân	1
2. Bà Rịa - Vũng Tàu tinh gọn tổ chức bộ máy để phát triển mạnh mẽ	2
3. Nghệ An quyết liệt triển khai chuyển đổi số toàn tỉnh với gần 500 đơn vị	3
4. Bình Phước: Tăng cường kết nối giữa người dân và công an qua ứng dụng Zalo	4
5. Lãng phí thời gian: Hạn chế trong cải cách hành chính ở Bắc Giang	4
6. Thanh Hóa: Quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” để nâng cao chỉ số PCI	5
7. Ninh Bình: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân	5
8. Tiền Giang đẩy mạnh chính quyền số, tạo động lực phát triển kinh tế số	6
9. Đồng Tháp: Công an huyện Tam Nông đẩy mạnh cải cách hành chính	7
10. Đồng Nai bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính thuộc ngành nội vụ	7
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	8
11. Phân cấp quản lý thống nhất về thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng	8
12. Bãi bỏ hàng trăm thủ tục hành chính về khuyến mại từ ngày 1/12	9
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	9
13. Tổng cục Thuế chấn chỉnh lề lối làm việc, xử lý vi phạm trong thực thi công vụ	9
14. Hải Dương dự kiến giảm 294 cán bộ, công chức cấp xã vào năm 2025	10

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Chủ tịch TP. Đà Nẵng: Sáp nhập phường không gây phiền hà cho người dân

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 1251/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, diễn ra chiều 2/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã nhấn mạnh rằng trong quá trình sáp nhập các phường, không được gây bất kỳ phiền hà nào cho người dân.

Ông yêu cầu các quận và phường phải lập tổ công tác để rà soát và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của người dân, từ đó xử lý kịp thời và hỗ trợ người dân tối đa, không để họ phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính.

Sáp nhập phường tại Đà Nẵng sẽ giảm số lượng từ 45 phường xuống còn 36 phường. Các quận bày tỏ lo ngại về vấn đề sắp xếp cơ sở vật chất như trụ sở công an, trạm y tế và các trường học.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các quận phải báo cáo về tiến độ triển khai và các vướng mắc để thành phố xử lý kịp thời. Đồng thời, ông yêu cầu rà soát lại cơ sở vật chất và đảm bảo không ảnh hưởng đến các dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ giáo dục và chăm lo cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu các phương án sắp xếp ngành, trong đó có việc giảm số lượng các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tái cơ cấu các phòng ban để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. (Plo.vn 02/12, Tấn Việt)

<https://plo.vn/chu-tich-da-nang-sap-nhap-phuong-khong-duoc-gay-phien-ha-cho-dan-post822772.html>

Bà Rịa - Vũng Tàu tinh gọn tổ chức bộ máy để phát triển mạnh mẽ

Tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này để đạt được mục tiêu phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Theo Nghị quyết 1256/NQ-UBTVQH15, từ ngày 1/1/2025, tỉnh sẽ có 7 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 4 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố) và 77 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 39 đơn vị so với hiện tại. Trong đó, huyện Long Đất sẽ được thành lập bằng cách sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Long Điền và Đất Đỏ. Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 xã và 4 thị trấn.

Ngoài việc sắp xếp đơn vị hành chính, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang đẩy mạnh phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Tính đến nay, tỉnh có 496 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 34 tỷ USD, cùng với 701 dự án đầu tư trong nước. Tỉnh tiếp tục nỗ lực tạo môi trường thu hút đầu tư lành mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và giảm thiểu thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cơ chế liên thông thủ tục đầu tư và tăng cường công tác thanh tra

công vụ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
(Baodautu.vn 02/12, PV)

<https://baodautu.vn/ba-ria---vung-tau-tinh-gon-de-phat-trien-d231512.html>

Nghệ An quyết liệt triển khai chuyển đổi số toàn tỉnh với gần 500 đơn vị

Nghệ An đang tích cực triển khai công tác chuyển đổi số toàn tỉnh, với sự chú trọng đặc biệt vào việc áp dụng công nghệ vào công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trở thành đơn vị tiên phong trong việc triển khai kênh Zalo OA (Official Account) ở tất cả các cấp hành chính, từ tỉnh tới xã. Tính đến cuối năm 2024, tỉnh đã triển khai tổng cộng 482 OA, bao gồm 1 OA cấp tỉnh, 21 OA cấp huyện và 460 OA cấp xã.

Mô hình Zalo OA giúp tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, và tập hợp các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Zalo OA, với tính năng dễ sử dụng và độ phổ biến cao, đặc biệt phù hợp với cả thành thị và nông thôn, giúp MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả tới mọi đối tượng người dân.

Với mục tiêu "Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân", Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức các chương trình tập huấn để cán bộ các cấp có thể vận hành hiệu quả hệ thống OA. Mục tiêu là 100% cán bộ MTTQ chuyên trách và trên 90% Trưởng Ban công tác Mặt trận tham gia kết nối với các kênh thông tin này.

Ngoài việc ứng dụng Zalo OA, Nghệ An cũng đang tiếp tục triển khai các công nghệ số trong công tác quản lý và hành chính, như hệ thống chữ ký số và quản lý văn bản điện tử, giúp tăng cường hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí.

Chuyển đổi số của MTTQ tỉnh Nghệ An đã tạo ra những thay đổi tích cực trong cách thức làm việc và quản lý công tác, đặc biệt là việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của Mặt trận trong việc kết nối Đảng, chính quyền với nhân dân. (Baoquocte.vn 02/12, Ngọc Anh)

<https://baoquocte.vn/nghe-an-quyet-liet-trien-khai-chuyen-doi-so-voi-toan-bo-gan-500-don-vi-tren-toan-tinh-295896.html>

Bình Phước: Tăng cường kết nối giữa người dân và công an qua ứng dụng Zalo

Tại huyện Đồng Phú, Bình Phước, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện vừa triển khai trang Zalo chính thức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Việc này không chỉ giúp người dân tra cứu thông tin, nộp phạt trực tuyến, mà còn tiếp nhận tin báo vi phạm giao thông và tố giác hành vi vi phạm một cách dễ dàng và bảo mật thông qua ứng dụng Zalo.

Nhờ trang Zalo, người dân có thể sử dụng mã QR để truy cập vào các dịch vụ như tra cứu phạt nguội, giấy phép lái xe, hoặc đăng ký xe, đồng thời gửi phản ánh vi phạm nhanh chóng và tiện lợi. Mô hình này cũng giúp tăng cường tương tác giữa công an và cộng đồng, tạo sự thuận tiện và bảo mật trong việc xử lý các tình huống vi phạm.

Thiếu tá Hồ Việt Anh cho biết, việc sử dụng Zalo thay vì Facebook giúp bảo mật thông tin cao hơn và người dân cũng dễ dàng làm quen với nền tảng này. (baobinhphuoc.com.vn 02/12, Thu Thảo)

<https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/166037/tang-ket-noi-giua-nguoi-dan-voi-cong-an>

Lãng phí thời gian: Hạn chế trong cải cách hành chính ở Bắc Giang

Cải cách thủ tục hành chính luôn được tỉnh Bắc Giang chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), nhưng vẫn tồn tại tình trạng ùn đầy và né tránh của một bộ phận cán bộ, gây khó khăn và kéo dài thời gian cho DN.

Mặc dù cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực, nhưng tại một số đơn vị, việc thực thi công vụ vẫn chưa hiệu quả. Các thủ tục kéo dài khiến DN phải đối mặt với khó khăn lớn, đặc biệt là các dự án bị “giậm chân tại chỗ,” khiến DN phải chấp nhận vi phạm quy định để tiếp tục công việc.

Một chủ DN chia sẻ rằng việc nộp tiền vào ngân sách cũng gặp phải nhiều phiền hà, khi phải chạy đi chạy lại giữa các đơn vị cấp huyện và tỉnh mà không thể hoàn tất công việc trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, số lượng DN thành lập mới giảm, số DN giải thể và ngừng hoạt động tăng, nếu không có sự đồng hành và cải thiện từ chính quyền các cấp, DN sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì các biện pháp cải cách hành chính, yêu cầu rà soát và thay thế các cán bộ không hoàn thành công việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. (Baobacgiang.com.vn 02/12, Trường Sơn)

<https://baobacgiang.vn/lang-phi-thoi-gian-073844.bbg>

Thanh Hóa: Quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” để nâng cao chỉ số PCI

Thanh Hóa đang nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) từ năm 2021.

Sau ba năm công bố DDCI, sự cạnh tranh giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã tăng đáng kể, giúp đánh giá và cải thiện công tác điều hành. Chỉ số PCI của Thanh Hóa năm 2023 đạt 66,79 điểm, vươn lên xếp thứ 30 toàn quốc, cải thiện đáng kể các chỉ số thành phần như chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền, và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số chỉ số như gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, và tiếp cận đất đai vẫn cần cải thiện, vì còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, tìm kiếm khách hàng và biến động thị trường.

Với sự quyết tâm của tỉnh, mục tiêu đưa Thanh Hóa vào top 10 tỉnh có chỉ số PCI cao nhất cả nước vẫn là thách thức lớn, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, và chính quyền các cấp phải tiếp tục rà soát, tháo gỡ các "điểm nghẽn" và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. (Daidoanket.vn 02/12, Đình Minh)

<https://daidoanket.vn/thanh-hoa-quyet-tam-thao-go-cac-diem-nghen-de-nang-cao-chi-so-pci-10295697.html>

Ninh Bình: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đang tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số bằng cách nâng cao nhận thức và phổ cập kỹ năng số cho người dân. Huyện đã thành lập 232 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 1.000 thành viên, giúp hướng dẫn người dân và cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng các dịch vụ điện tử.

Yên Mô cũng tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức và người dân tại các xã, thị trấn. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao kiến thức về chính quyền điện tử mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia vào môi trường số, cải thiện hiệu quả công tác hành chính.

Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo và Facebook để nhanh chóng truyền tải thông tin về các chính sách và sự kiện, từ đó giúp giảm bớt các thủ tục giấy tờ truyền thống. Các xã, thị trấn cũng đã lắp đặt mạng wifi miễn phí tại nhiều điểm công cộng, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ trực tuyến.

Yên Mô cũng chú trọng xây dựng các thôn thông minh, với hơn 85% số hộ gia đình sử dụng internet băng rộng và trên 70% dân cư có tài khoản thanh toán điện tử. Các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã đã chuyển sang xử lý thủ tục hành chính qua mạng, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm thiểu chi phí, thời gian cho người dân.

Với những nỗ lực này, Yên Mô không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống và công việc của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý hành chính. (Baoninhbinh.org.vn 02/12, Bùi Diệu)

<https://baoninhbinh.org.vn/yen-mo-nang-cao-nhan-thuc-pho-cap-ky-nang-so-cho-nguoi-dan-025345.htm>

Tiền Giang đẩy mạnh chính quyền số, tạo động lực phát triển kinh tế số

Tiền Giang đang nỗ lực triển khai chính quyền số và phát triển nền tảng kinh tế số, xã hội số để thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo đó, các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống hạ tầng viễn thông cũng được cải thiện đáng kể, với 100% xã, phường có Internet cáp quang và phủ sóng 4G, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cộng đồng.

Tỉnh cũng tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Năm 2024, tỉnh triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trong các ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và thanh toán điện tử.

Đồng thời, Tiền Giang tích cực kết nối các hệ thống dữ liệu và Công Dịch vụ công trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Các giải pháp đang triển khai không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo động lực phát triển kinh tế số bền vững, thúc đẩy sự hiện đại hóa toàn diện của xã hội. (Baoapbac.vn 02/12, nhóm PV)

<https://baoapbac.vn/chinh-quyen-dien-tu/202412/tien-giang-day-manh-chinh-quyen-so-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-1028130/>

Đồng Tháp: Công an huyện Tam Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Công an huyện Tam Nông đang tích cực triển khai các giải pháp cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tạo thuận lợi cho người dân.

Với phương châm "Lấy người dân làm trung tâm," huyện đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và áp dụng các mô hình sáng tạo như hệ thống camera giám sát để xử lý vi phạm giao thông.

Cụ thể, từ tháng 8, hệ thống camera ghi nhận hình ảnh vi phạm giao thông tại các nút giao trọng điểm đã giúp xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm. Mô hình "phạt nguội" này không chỉ giảm thiểu tai nạn mà còn tạo thuận lợi cho công tác điều tra và xử lý vi phạm. Công an huyện cũng đã áp dụng việc tước giấy phép lái xe qua ứng dụng VNeID, giúp đơn giản hóa thủ tục.

Bên cạnh đó, mô hình "Ngày thứ Năm không hẹn" cũng đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 2-4 ngày xuống chỉ còn 1 buổi, mang lại tiện ích lớn cho người dân.

Những sáng tạo trong cải cách hành chính của Công an huyện Tam Nông đang góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần gũi, thân thiện và chuyên nghiệp, tạo niềm tin và sự hài lòng trong cộng đồng. (Baodongthap.vn 02/12, Mỹ Lý)

<https://baodongthap.vn/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-vi-nhan-dan-phuc-vu-127503.aspx>

Đồng Nai bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính thuộc ngành nội vụ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định về việc thay thế và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ.

Theo quyết định, 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực công chức, viên chức và 30 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức phi chính phủ cấp tỉnh và cấp

huyện sẽ bị bãi bỏ hoặc thay thế. Đáng chú ý, 3 thủ tục hành chính cấp tỉnh liên quan đến công chức, gồm thi tuyển công chức, xét tuyển công chức và tiếp nhận vào làm công chức, sẽ không còn hiệu lực.

Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính này. (Baodongnai.com.vn 03/12, N.P)

<https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202412/thay-the-bai-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cua-nganh-noi-vu-2367b41/>

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Phân cấp quản lý thống nhất về thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng

"Phân cấp triệt để, đồng bộ, quản lý thống nhất về thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng". Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, thay thế Nghị định số 15/2021 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, Bộ đã rà soát đề phân cấp mạnh mẽ, triệt để cho cơ quan chuyên môn của địa phương trong thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án, công trình thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Xây dựng, bao gồm cả công trình cấp 1 và cấp đặc biệt. Đồng thời giữ nguyên quy định về phân cấp thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án, công trình thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Giao thông, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT theo Luật Xây dựng.

Dự thảo Nghị định cũng cho phép chủ đầu tư dự án công trình cấp đặc biệt, cấp 1 được đề nghị thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nhằm giải quyết tình huống địa phương chưa chuẩn bị kịp nguồn lực để tiếp nhận, giải quyết số lượng lớn các dự án, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp có thể gây ách tắc trong đầu tư xây dựng, không phát sinh thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, yêu cầu phân cấp mạnh mẽ, triệt để nhưng phải đồng bộ giữa các bộ quản lý chuyên ngành; quy định điều kiện cụ thể về nguồn lực, con người, năng lực, chuyên môn của địa phương; trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn kỹ thuật trong quá trình thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu... bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong kiểm tra, giám sát việc thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án của địa phương, các bộ chuyên ngành. Phó Thủ tướng lưu ý và đề nghị quy định Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án công trình cấp đặc biệt. (VOV.vn 02/12, Phương Thoa)

<https://vov.vn/kinh-te/phan-cap-quan-ly-thong-nhat-ve-tham-dinh-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-post1139416.vov>

Bãi bỏ hàng trăm thủ tục hành chính về khuyến mại từ ngày 1/12

Nghị định số 128/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/12, sẽ giúp bãi bỏ hàng trăm nghìn thủ tục hành chính liên quan đến khuyến mại, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp.

Việc cắt giảm và đơn giản hóa quy định này giúp giảm hơn 90% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đồng thời giảm 90% lượt nộp hồ sơ khuyến mại hàng năm. Các hoạt động như giảm giá hay tặng quà không còn cần thông báo với cơ quan chức năng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng giám đốc Unilever Việt Nam - sự thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, thúc đẩy ngành bán lẻ, đặc biệt trong mùa Tết.

Bộ Công Thương cũng phát động chương trình "Khuyến mại tập trung quốc gia 2024", giúp các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc tổ chức khuyến mại, với mức khuyến mãi tối đa lên tới 100%. Chương trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu dùng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cuối năm. (Doanhnghiepv.vn 02/12, Nguyệt Minh)

<https://doanhnghiepv.vn/kinh-te/bai-bo-nhieu-thu-tuc-hanh-chinh-ve-khuyen-mai/20240918061104027>

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Tổng cục Thuế chấn chỉnh lề lối làm việc, xử lý vi phạm trong thực thi công vụ

Tổng cục Thuế vừa phát đi công văn yêu cầu các cục trưởng cục thuế và chi cục trưởng chi cục thuế trên cả nước thực hiện việc rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh lề lối làm việc của công chức thuế, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Công văn được ban hành sau khi một số vụ việc tiêu cực, bao gồm các vi phạm pháp luật và hành vi sai phạm trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành Thuế.

Tổng cục Thuế đã chỉ ra rằng, ngoài nguyên nhân khách quan, còn có yếu tố chủ quan như sự thiếu giám sát, kiểm tra từ lãnh đạo chi cục thuế, cũng như việc công chức thuế không thực hiện đúng quy trình, gây ra các sai phạm trong việc kê khai thuế của các hộ kinh doanh.

Để khắc phục tình trạng này, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai nghiêm túc các biện pháp chấn chỉnh, bao gồm: Rà soát và kiểm tra việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, nhằm phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan, đặc biệt là những công chức bị khởi tố.

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để giáo dục, nâng cao nhận thức về kỷ cương, kỷ luật trong ngành Thuế, đồng thời củng cố lại đội ngũ công chức thuế đảm bảo đủ năng lực và trình độ. Hướng dẫn và hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thuế, tạo điều kiện thuận lợi để họ tuân thủ quy định.

Tổng cục Thuế cũng nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa giao tiếp và thái độ, tác phong ứng xử trong ngành Thuế là rất quan trọng, đặc biệt khi các công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế. Các lãnh đạo trong ngành Thuế phải thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức và viên chức theo luật hiện hành. (Tapchitaichinh.vn 02/12, Văn Tuấn)

<https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-cuc-thue-chan-chinh-le-loi-lam-viec-xu-ly-vi-pham-trong-thuc-thi-cong-vu-165345.html>

Hải Dương dự kiến giảm 294 cán bộ, công chức cấp xã vào năm 2025

Hải Dương sẽ thực hiện việc giảm 294 cán bộ, công chức cấp xã vào năm 2025, chủ yếu do các đợt sáp nhập đơn vị hành chính và các thay đổi nhân sự như nghỉ hưu, chuyển công tác, và tinh giản biên chế.

Theo đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh, tổng số cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh sẽ giảm còn 4.592 người. Những địa phương bị ảnh hưởng mạnh nhất là huyện Ninh Giang và Gia Lộc, với lần lượt 54 và 51 người bị cắt giảm. Mặc dù vậy, một số xã có sự điều chỉnh tăng giảm nhân sự nhỏ do thay đổi quy mô dân số.

Đặc biệt, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ tăng 59 người so với năm 2024. Việc tăng này đến từ việc điều chỉnh số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã loại I và II.

Đề xuất về việc giảm biên chế và thay đổi số lượng cán bộ cấp xã đã được Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương đồng ý và dự kiến sẽ được trình trong kỳ họp HĐND sắp tới vào tháng 12. (Baohaiduong.vn 03/12, Phong Tuyết)./.

<https://baohaiduong.vn/hai-duong-du-kien-giam-294-can-bo-cong-chuc-cap-xa-vao-nam-2025-399456.html>

Biên tập viên Thanh Hồng